



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์วิทูรตรวจการณํ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ ๕)

ที่ ศค ๐๖๐๓๗/พ.๔/ ๑ /๒๕๖๓

ด้วยกรมทางหลวงมีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถยนต์วิทูรตรวจการณํ์ นอกเงินทุน จำนวน ๒ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเป็นเงิน ๔๔,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงหรือสำนักงานทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวง จะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้นโดยให้มอบใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อแล้วแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เลิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิรับหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการนับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ซึ่งจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวงถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อเฉยไม่ใช้ราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะรับหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเพิ่มเติม ผู้ซื้อซึ่งเฉยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ ต้องขนส่งสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

/๖.กรมทางหลวง

๖. กรมทางหลวงฯ ว่าจะซื้อหรือจะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกเรื่องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวงฯ จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงฯ จะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่รวบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่ แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่ที่สละเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ที่ แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ กรณีขอแบบแสดงวิธีให้เพิ่มเติมว่า

ผู้เข้าประมูลต้องเป็นโรงงานจดทะเบียนแล้วที่ได้รับอนุญาต (โรงงานประเภทที่ ๖๐ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕) หรือผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากโรงงานข้างต้นเท่านั้นและต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าว

บัญชีรายละเอียดรถยนต์วิทูตรวจการณ์ นอกเงินทุน ที่จะขายทอดตลาด
ตามประกาศที่ ศค ๐๖๐๓๗/พ.๔/ ๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาซื้อหรือ ได้มา (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ NISSAN CEFIRO รุ่นปี ๒๐๐๑ หมายเลขตัวรถ CAUA ๗๒ B ๗๒๗๑๘ หมายเลขเครื่องยนต์ VQ ๒๐ - T ๐๓๑๓๕ หมายเลขทะเบียน วจ ๓๓๙๓ กทม. หมายเลขกรม ๒๐-๕๕๓๑๑-๑๗๗๕-๐๑	๓ คัน	๙๙๕,๐๐๐	โอนทะเบียน รถจอดอยู่ที่บริเวณแขวงฯ
๒.	รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ HONDA ACCORD รุ่นปี ๒๐๐๓ หมายเลขตัวรถ MRHCM๕๖๕๐๓P๓๐๐๗๗๗ หมายเลขเครื่องยนต์ K๒๔A๔๓P๐๕๒๖๓ หมายเลขทะเบียน ชฐ ๒๐๕๗ กทม. หมายเลขกรม ๒๐-๓๒๘๑๑๑-๑๙๖๙-๐๓	๑ คัน	๑,๓๑๔,๙๙๐	โอนทะเบียน รถจอดอยู่ที่บริเวณแขวงฯ
รวมจำนวนเงิน			๒,๓๐๙,๙๙๐	

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ได้ที่งานพัสดุและสัญญา
แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ กรมทางหลวงและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลผู้ราคาเป็นเงินสดหรือ แคชเชียร์เช็ค
เป็นเงิน ๑๔,๐๒๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลการขาย
ทอดตลาด

(นายสุเมิร อนุวัฒน์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง